



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๐๙

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๖๑

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การหยุดราชการโดยไม่ถือเป็นวันลา เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตจากปัญหาทุกภัย

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัด

ด้วยปรากฏว่าสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในที่หลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้หน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งที่พักอาศัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ของหน่วยงานในสังกัดที่ประสบเหตุอุทกภัยไม่สามารถปฏิบัติราชการหรือเดินทางมาปฏิบัติราชการได้

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก / ศูนย์ / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาของหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่เหตุอุทกภัย และไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติราชการยังหน่วยงานได้ ให้หยุดราชการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเมื่อได้อนุญาตแล้วให้รวบรวมรายชื่อแจ้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจกรี สุจริตธรรม)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย

เรียน รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ถึง ๒๕ จังหวัด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย ระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการในหลายพื้นที่ใช้การไม่ได้ ที่อยู่อาศัย สถานะราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานประกอบการจำนวนมากถูกน้ำท่วม ทำให้ผู้ประสบอุทกภัยไม่สามารถสัญจรไปมาและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ จึงอนุมัติในหลักการ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่มีที่อยู่อาศัย ประสบอุทกภัย หรือไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ลาในช่วงที่ยังเกิดอุทกภัยได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามนัยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

**หมายเหตุ :** รัฐ-มท. จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๕๑๐๕๔</p> <p>เรื่อง : กำหนดวันหยุดราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ</p> <p>สารัตถะ : คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการสัญจรของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีมติดังนี้</p> <p>๑. ให้วันหยุดที่สวดิตีที่ ๒๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ และวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัยร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๗/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (รวม ๒๑ จังหวัด) ทั้งนี้ โดยยกเว้น ดังนี้</p> <p>๑.๑ ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป</p> <p>๑.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัย</p> <p>๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่ต้องปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น</p> <p>๒. กรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยกำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนายกรัฐมนตรี/กษ.(ทุกหน่วยงาน)</p> <p>ภารกิจที่ต้องดำเนินการ</p> <p>-</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ</p> <p>เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม.</p> <p>-</p>

ประชาชน

๓. กรณีวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

๔. เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ประสบปัญหาอุทกภัยเลื่อนวันเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ ไปเป็นวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป

๕. ในส่วนของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานเพื่อขอความร่วมมือให้คงเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเพิ่มเติมดังกล่าว

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง แนบท้ายคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑. สุโขทัย ๒. พิจิตร ๓. พิษณุโลก ๔. นครสวรรค์ ๕. อุทัยธานี ๖. ชัยนาท ๗. สิงห์บุรี ๘. อ่างทอง ๙. พระนครศรีอยุธยา ๑๐. ปทุมธานี ๑๑. นนทบุรี ๑๒. ลพบุรี ๑๓. สระบุรี ๑๔. นครนายก ๑๕. ปราจีนบุรี ๑๖. ฉะเชิงเทรา ๑๗. สุพรรณบุรี ๑๘. นครปฐม ๑๙. กำแพงเพชร ๒๐. ตาก ๒๑. กรุงเทพมหานคร

มติ ครม. : อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ